



# รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะกรรมการด้านข้อมูลรายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๖๐

เรื่อง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

เรียบเรียง นายโชคสุข กรกิตติชัย วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑ สำนักวิชาการ

ออกอากาศ ธันวาคม ๒๕๕๘

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “ศอตช.” ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารงานของรัฐบาล ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใช้เป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว

ต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” ขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นที่ปรึกษากรรมการ อัยการสูงสุด ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นกรรมการ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยศูนย์อำนวยการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ คือ ๑. กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒. อำนวยการประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการโดยมีเอกภาพชัดเจน ๓. รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว

๔. เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือให้งดเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่ง ๖. รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ และประกาศสุดท้าย คือ ดำเนินการอื่นใด ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จากการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้มีการแถลงผลงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการปราบปราม ซึ่งผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบกรณีการทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล (งบแปรรูปตัด ปี ๒๕๕๕) การตรวจสอบการใช้บุดหนุนเฉพาะกิจระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) การตรวจสอบกรณีบุกรุกทำลายป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจสอบและการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องนันทนาการของกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้คะแนน ๓๘ จาก ๑๐๐ อยู่ในอันดับที่ ๘๕ จากทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ ๑๒ จาก ๒๘ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้อันดับดีกว่าเดิม จากปีก่อนหน้าได้อันดับที่ ๑๐๒ ของโลก และอันดับที่ ๑๖ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศในอาเซียนมีเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีคะแนนเกิน ๕๐ โดยไทยอยู่อันดับที่ ๓ จาก ๙ ประเทศในอาเซียน (หมายเหตุ: ไม่ได้สำรวจประเทศบรูไนหรือเนการาบรูไน คารุสซาลาม ซึ่งอยู่ใน 10 ประเทศอาเซียน เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน)

ผลจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ทำให้แนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชันลดลง ส่งผลให้การจัดอันดับเรื่องคอร์รัปชันของประเทศไทยดีขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกดีขึ้นด้วย



## บรรณานุกรม

- “คอลัมน์ เดินหน้าชน: ปราบโกงให้สุดซอย” (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘). **มติชน**, สืบค้น ๙ กันยายน ๒๕๕๘ จาก <http://www.iqnewsclip.com/viewstory.aspx?pg=0&nid=5112F8CC590F3D994B009AAA56F88A61>
- “คอลัมน์ สก๊อบเต็ดอาชญากรรม: พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายาโชว์ผลงานรอบ ๖ เดือน ขับเคลื่อน 'ยุติธรรมก้าวหน้า' คลุม ๖ ด้านหลัก (ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต)” (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘). **สยามรัฐ**, สืบค้น ๙ กันยายน ๒๕๕๘ จาก <http://www.iqnewsclip.com/viewstory.aspx?pg=0&nid=B2E0D8B6EF9C8E61C1BBFD83FD33A4DC>
- “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗). **สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**, หน้า ๑๗.
- “คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ” (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗). **ราชกิจจานุเบกษา**, เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง, น. ๖.
- “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗).
- “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘).